

Số: /BC -UBND

Hà Quảng, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Hà Quảng là một huyện vùng cao biên giới thuộc phía Bắc tỉnh Cao Bằng. Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH 14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính, sáp nhập huyện Thông Nông và Hà Quảng để thành lập huyện Hà Quảng mới với diện tích là 810,96 km², dân số 58.087 người (Tày 26,8%, Nùng 43,6%, Mông 15%, Dao 12,6%, Kinh 1,7%) với 19 xã, thị trấn. Phía đông giáp huyện Trùng Khánh, phía tây giáp huyện Bảo Lạc, phía nam giáp các huyện Hòa An và Nguyên Bình, phía bắc giáp Trung Quốc.

Trên địa bàn huyện có khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó – nơi Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi sau này. Các địa danh của Hà Quảng như Hang Pác Bó, lán Khuổi Nặm, núi Các Mác, suối Lê Nin, mộ liệt sĩ Kim Đồng... đã đi vào lịch sử trở thành cội nguồn cách mạng của cả nước.

Trong giai đoạn 5 năm (2015 - 2020), cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng (bao gồm huyện Thông Nông cũ) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội và lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của bộ máy chính quyền địa phương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng

Trong 5 năm (2015 - 2020), huyện luôn tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Luật thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác thi đua, khen thưởng như Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần Kết luận số 83-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"...đến các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hàng năm thực hiện kế hoạch của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, huyện đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng vào đầu năm, phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Tổ chức ký kết giao ước và đăng ký thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đăng ký thi đua và ký kết giao ước với khối giao ước thi đua các huyện Miền tây tỉnh Cao Bằng.

Về tổ chức các khối thi đua trên địa bàn huyện, hiện nay huyện gồm 13 khối với 170 đơn vị thành viên. Hàng năm các khối thi đua hoạt động đi vào nề nếp theo chương trình, kế hoạch hoạt động đã được xây dựng từ đầu năm.

2. Công tác ban hành văn bản triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị

Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm. Giai đoạn 2015 – 2020, UBND huyện đã ban hành 218 văn bản (Số liệu bao gồm cả huyện Thông Nông cũ) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua.

3. Kiện toàn và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện, Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở được kiện toàn, bổ sung kịp thời theo quy định. Hiện nay, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Hà Quảng gồm 16 thành viên, Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở gồm 07 thành viên. Trong những năm qua, hàng năm ban hành đầy đủ hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của hội đồng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo thực hiện, hoàn thành yêu cầu công tác trong năm.

Hội đồng thi đua các xã, thị trấn trong năm thường xuyên được kiện toàn, bổ sung để kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi có thay đổi về nhân sự tại đơn vị.

4. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức giám sát và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", lao động giỏi với mục tiêu "Năng suất - chất lượng, hiệu quả", "Hội viên phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi", "Thi đua xây dựng nông thôn mới", "Tuổi trẻ tình nguyện", "Thanh niên lập nghiệp", "Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ",...

5. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân.

Trong những năm qua công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên quan tâm đến phong trào thi đua công tác khen thưởng.

Công tác tuyên truyền, quán triệt các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp các ngành quan tâm. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố kiện toàn kịp thời. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã bố trí, sắp xếp cán bộ phụ trách theo dõi công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt các cơ quan thường trực các phong trào thi đua chuyên đề đã phát huy vai trò vị trí của mình, chủ động trong công tác tham mưu phát động, hướng dẫn triển khai các phong trào đến cơ sở. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ và đã có tác dụng tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, cụ thể như: các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Tình hình kinh tế trên địa bàn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề

Để thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng năm đạt kết quả, Ủy ban nhân dân, Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua, xây dựng chương trình hoạt động, xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua đối với toàn thể nhân dân, các

tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đoàn thể các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình và đề ra phương hướng công tác thi đua - khen thưởng cho từng quý. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên đến các cơ quan đơn vị trong toàn huyện. Kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua, trong các buổi sơ kết, tổng kết kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động, huyện đã phát động các phong trào thi đua tiêu biểu như sau:

- Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
- Phong trào thi đua xây dựng làng, bản văn hóa, cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang, trường học có nếp sống văn hóa.
- Phong trào thi đua “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.
- Phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt".
- Phong trào "đền ơn, đáp nghĩa".
- Phong trào thi đua thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.
- Phong trào thi đua thực hiện "12 điều y đức".
- Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
- Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu".
- Phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".
- Phong trào "Bảo vệ an ninh tổ quốc".
- Phong trào "Toàn dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới".
- Phong trào thi đua đối với công tác Cải cách hành chính.
- Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp
- Phong trào thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.....

Hàng năm Huyện đã triển khai đăng ký thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; tham gia ký kết thi đua với khối

thi đua các huyện Miền Tây và đăng ký thi đua với tỉnh. Xây dựng và ban hành kế hoạch về triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng từng năm.

2. Kết quả phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của nhân dân các dân tộc thi đua sản xuất, phấn đấu xóa đói giảm nghèo quyết tâm vươn lên làm giàu; xác định rõ cơ cấu kinh tế phù hợp, nông, lâm nghiệp, dịch vụ... cụ thể hóa các nghị quyết bằng các chương trình hành động trọng tâm để tổ chức thực hiện, cùng với việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực, trong quá trình thực hiện xác định được ưu thế từng vùng để lựa chọn cây trồng vật nuôi, cây mũi nhọn của địa phương. Trong đó là cây thuốc lá, cây lạc, đỗ tương, cây ngô hàng hóa kết hợp với chăn nuôi như lợn đen, chăn nuôi bò trên địa bàn huyện. Đến nay, về cơ bản các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội đều đạt và vượt kế hoạch (*có biểu chi tiết huyện Hà Quảng và Thông Nông cũ kèm theo*).

3. Kết quả đạt được của các phong trào thi đua chuyên đề

Kế thừa thành quả của nhiều thế hệ cách mạng đi trước, gắn với việc tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng đã tổ chức triển khai phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với từng nội dung, từng lĩnh vực và nỗ lực phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Trong những năm qua, các cơ quan, ban ngành đoàn thể phát động các phong trào thi đua chuyên đề, nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, cụ thể :

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể, xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, gìn giữ và phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các nội dung công tác trên đã trở thành nội dung hoạt động chủ yếu của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Số gia đình và khu dân cư đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa" tăng hàng năm.

- Năm 2015: Có 9.378 hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa", 193 xóm, làng đạt danh hiệu Làng văn hóa.

- Năm 2019: Có 11.082 hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa", 248 xóm, làng đạt danh hiệu Làng văn hóa.

Thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, khu dân cư có sự quan tâm phối hợp của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng

đông đảo của các tầng lớp nhân dân đã huy động thêm nguồn lực xã hội, góp phần tích cực thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện. Trong 5 năm qua, bằng nhiều hình thức vận động đã sửa chữa 114 căn nhà cho người nghèo, người có công với cách mạng với tổng trị giá 3.935 triệu đồng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa": quan tâm, chăm lo đời sống cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 1.645 lượt người có công.

Hội Nông dân với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" đã khích lệ, động viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng thế mạnh về vốn, lao động, đất đai đầu tư cho nhà sản xuất. Hàng năm số hộ nông dân đăng ký thực hiện phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và số hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đều tăng. Các cấp hội Nông dân tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đạt kết quả tốt. Đến nay Hội nông dân huyện có 21 cơ sở, 195 Chi hội, 11.651 hội viên, chiếm tỷ lệ 85,3% tổng số hộ trên địa bàn huyện; cán bộ hội cấp xã, huyện chuẩn hóa theo quy định; hàng năm có trên 80% số hộ hội viên nông dân đăng ký đạt hộ gia đình văn hóa; có trên 4.000 hộ đăng ký tham gia phong trào sản xuất kinh doanh giỏi và có trên 1.500 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tổ chức tập huấn, dạy nghề cho trên 1.000 hội viên/năm; thực hiện chương trình ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách, Ngân hàng nông nghiệp với tổng dư nợ 138.789.000.000 đồng, có 3.138 hộ vay; Phối hợp với Công ty vật tư tỉnh Cao Bằng cung ứng phân bón cho hội viên được trên 300 tấn/năm; hàng năm Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp tổ chức cuộc vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm đạt kết quả. Đến nay tổng số vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đang quản lý là 5.427.000.000 đồng, nguồn vốn hiện nay đang hỗ trợ cho 242 hộ thực hiện 39 Dự án phát triển kinh tế tại các xã, thị trấn.

Hội Liên hiệp phụ nữ thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức các cấp hội vững mạnh, nâng cao nhận thức, trình độ năng lực cho phụ nữ. Các cơ sở Hội đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua của Hội như phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội;

Cuộc vận động xây dựng "gia đình 5 không, 3 sạch" gắn Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; kết quả có 5.007 hộ đạt 8 tiêu chí, giúp thêm 152 hộ đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch, trong đó 154 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Thực hiện quỹ tiết kiệm tại 151 chi hội với trên 602 triệu đồng với các hình thức gây quỹ như lao động làm thuê, phát quang đường giao thông, nạo vét kênh mương, nuôi gà, nuôi lợn xoay vòng, với mục đích giúp nhau phát triển kinh tế, đặc biệt giúp hội

viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tính lãi được 84 chi với 321.500.000 đồng, ngoài ra còn các hình thức giúp nhau ngày công lao động trong vụ mùa được 1.421 công, cho mượn đất canh tác hơn 12.000 m².

Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức các hoạt động tại xã Cần Nông, Cần Yên, Cải Viên, Sóc Giang.. bàn giao cơ sở vật chất, xây dựng và bàn giao công trình nước sạch cho xóm Phia Rạc, xã Cần Nông, mở các lớp ánh sáng văn hóa cho trẻ em, lớp tin học cho các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ và gia đình chính sách; Hỗ trợ làm và sửa chữa 06 nhà mái âm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,; mở lớp xóa mù chữ tại xóm Lũng Vai; thực hiện mô hình nuôi gà thương phẩm tại xóm Nặm Dưa, mô hình nuôi trâu tại xã Cải Viên. Phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ chức trao 160 xuất học bổng Cùng em vượt khó cho các em học sinh; phát động nhắn tin ủng hộ được 1.793 tin, với tổng trị giá các hoạt động thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương trên 1.630.000.000 đồng.

Đoàn thanh niên với các phong trào "Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng", "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp": tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên; với nội dung trọng tâm là góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì cộng đồng, tham gia phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện: Các cấp bộ Đoàn quan tâm và duy trì, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống về vang của Đảng, đất nước, Đoàn, Hội, Đội thông qua các ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước bằng nhiều hình thức như tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao... thu hút trên 20.000 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia; Phong trào Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được Các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tuyên truyền vận động được trên 40.000 ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới¹; Đoàn cơ sở xã, thị trấn tổ chức các hoạt động ra quân lao động tình nguyện, toàn huyện xây dựng được 117 công trình, phần việc thanh niên; đóng góp trên 1.000 ngày công giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đã huy động ủng hộ được trên 200 triệu đồng², hỗ trợ xây dựng 07 nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nguồn lực xã hội hóa từ đoàn viên, thanh niên, các công ty, doanh nghiệp, các đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm tặng quà và tiền mặt trị giá hơn 2 tỷ đồng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Hà Quảng chung tay

¹ Cấp huyện tổ chức ra quân trên 30 hoạt động thu hút hơn 5.000 ĐVTN tham gia

² Đoàn Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, Tỉnh Đoàn Cao Bằng hỗ trợ 40 triệu đồng; Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện 80 triệu đồng

xây dựng nông thôn mới” được đông đảo thanh niên tham gia bằng những việc làm cụ thể như: xây dựng chuồng trại chăn nuôi cho hộ nghèo, trồng cây tạo cảnh quan môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh... Các cơ sở Đoàn đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh niên như "Hành trình tuổi trẻ uống nước nhớ nguồn", "Hành trình về với địa chỉ đỏ", "Thấp nền tri ân anh hùng liệt sỹ", các cuộc thi tìm hiểu lịch sử danh nhân... góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xung kích, tích cực tham gia các phong trào ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới; thi đua học tập, lập thân, lập nghiệp, lao động sáng tạo, cống hiến tài năng, sức trẻ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị của huyện.

Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, phát triển tổ chức công đoàn trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công chức, viên chức lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào “Lao động giỏi, sáng tạo”, “tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt”, “Thực hành, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”; tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền hàng năm tổ chức bình xét cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Hiện nay, tổng số các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện gồm 91 đơn vị, với tổng số đoàn viên Công đoàn là 2.557 Đoàn viên; Xây dựng kế hoạch vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện do các cấp các ngành phát động. Đôn đốc các đơn vị nộp quỹ “Mái Ấm Công đoàn” hàng năm. LĐLĐ huyện đã thành lập đoàn đi trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” từ nguồn quỹ xã hội của LĐLĐ tỉnh cho 20 Đoàn viên công đoàn với tổng số tiền 600 triệu đồng; Trong những năm qua, LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho CNVC-LĐ như: Tổ chức thăm và tặng quà tết cho Đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết cổ truyền, tặng quà ĐVCD nhân dịp tháng công nhân, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình nạn nhân chất độc màu da cam.... với tổng trị giá tiền quà là 47.900.000 đồng.

Hội Cựu chiến binh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động như phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Hiển kế, hiển công, hiển đất", "Chinh trang nông thôn", "Vệ sinh môi trường làm đẹp đường làng, ngõ xóm". Đã phối hợp cùng Hội CCB tỉnh mở được 02 lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới cho hội viên CCB 02 xã Tổng Cột và xã Thượng Thôn với 140 cán bộ, hội viên CCB tham gia và phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể tích cực

triển khai thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho hội viên, nhờ vậy 5 năm qua, đời sống cán bộ, hội viên CCB từng bước được nâng lên; Hiện nay, có 21 cơ sở Hội, 163 chi hội với tổng số hội viên là 3.081 HV Trong đó có 3.079 hội viên đạt danh hiệu Hội viên gương mẫu; Trong 05 năm, đã thực hiện hỗ trợ xóa nhà dột nát được 45 nhà, vận động được 98 hội viên thực hiện di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà; vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương như thực hiện hiến đất được hơn 58.000m², lao động ngày công được hơn 14.530 ngày công,...

Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng tặng giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Hà Quảng.

Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới được phát động sâu rộng đến toàn thể quần chúng nhân dân được người dân nhiệt tình hưởng ứng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu diễn biến hoà bình, các nhiệm vụ trực chiến, trực chỉ huy, trực phòng không được duy trì đúng quy định, các phương án tác chiến được tập huấn bổ sung kịp thời, thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu với mọi tình huống xảy ra, lực lượng công an mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai đồng bộ. Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp huyện, cấp xã, đồng thời hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện mỗi năm mỗi xã phấn đấu hoàn thành thêm từ 1-2 tiêu chí, đến nay bình quân toàn huyện đạt 12,1 tiêu chí/xã, đã có 4 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới³. Nhìn chung kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện, diện mạo khu vực nông thôn của huyện có nhiều đổi thay. Đến nay, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm và được nhựa hoá; các công trình cấp nước sinh hoạt được quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng nước sinh hoạt và tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh ngày càng tăng; các điểm trường được đầu tư xây dựng đáp ứng việc học tập của các em học sinh;

³ Xã Trường Hà, Sóc Hà, Đào Ngạn và Phù Ngọc (Ngọc Đào)

các trạm y tế trên địa bàn các xã, thị trấn đều có bác sỹ; nhà văn hóa cho các xóm được quan tâm, đầu tư.

III. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

1. Việc lựa chọn, đăng ký gương điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị

Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đã vận động các đơn vị đăng ký thi đua phấn đấu trở thành đơn vị tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu những tập thể và các nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng và xây dựng thành những gương điển hình, tuyên truyền rộng rãi cho mọi người học tập và cùng phấn đấu như: Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có các điển hình như bà Lý Thị Nga (Tổ Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hòa), ông Vương Hùng Nam (xóm Hòa Chung, xã Ngọc Động); Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới có bà Hoàng Thị Chi (xóm Đào Nam, xã Ngọc Đào), Trịnh Văn Khe (xóm Pác Ngâm, xã Đa Thông); Phong trào Thanh niên làm theo lời Bác với điển hình bà Ngân Thị Hoàng Yên (Bí thư Huyện đoàn thanh niên), Bà Hoàng Thị Trang (Bí thư đoàn thanh niên xã Lương Can), ông Nông Văn Thịnh (Bí thư đoàn Thị trấn Xuân Hòa); Phong trào thi đua “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các điển hình Chi bộ xóm Hòa Mục, xã Trường Hà, ông Nguyễn Văn Sáu (Bí thư chi bộ xóm Địa Long, xã Sóc Hà)...

2. Những việc làm, hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện và lựa chọn, đăng ký với cơ quan cấp trên, các cơ quan đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm lãnh chỉ đạo, các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn, công tác biểu dương khen thưởng gương điển hình.

3. Nội dung và hình thức tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung và hình thức tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua đài truyền thanh truyền hình huyện; Thực hiện thường xuyên việc phát động thi đua theo chuyên đề và tổ chức các hoạt động thi đua với nội dung, hình thức phù hợp, đồng thời thông qua phong trào thi đua chuyên đề, phải thường xuyên quan tâm việc phát huy sáng kiến, xây dựng mô hình, cách làm hay, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Kết quả biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV huyện Hà Quảng giai đoạn 2015 – 2020, dự kiến khen thưởng 42 tập thể và 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được các cấp, các ngành phát động trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2015 – 2020.

5. Việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến cho Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh và các cơ quan thông tin để tuyên truyền (nêu tên một số điển hình tiên tiến tiêu biểu).

Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đã vận động các đơn vị đăng ký thi đua phấn đấu trở thành đơn vị tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu những tập thể và các nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ và xây dựng thành những gương điển hình và tuyên truyền rộng rãi cho mọi người học tập và cùng phấn đấu như: gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Thực hiện Kế hoạch số 3617/KH-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng số điển hình tiên tiến của cơ quan đơn vị đã đăng ký với tỉnh là 18 cá nhân và 10 tập thể;

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, quy trình, thủ tục, cải cách hành chính trong khen thưởng.

Công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc theo: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Cao Bằng;

2. Đánh giá những chuyển biến và kết quả trong việc khen thưởng.

Chất lượng khen thưởng được quan tâm và nâng lên, các biểu hiện phô trương hình thức, bệnh thành tích trong thi đua tuy vẫn còn, nhưng đã được quan tâm khắc phục dần; công tác khen thưởng đã kịp thời, đảm bảo việc khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân ngày càng tăng, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hạn chế việc khen thưởng tràn lan, khen thưởng tập trung cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; UBND tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, quy định tỷ lệ xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tối đa không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên

tiên” của cơ quan, đơn vị, địa phương; ưu tiên xét khen thưởng cho đối tượng nữ và tập thể có từ trên 70% nữ.

3. Kết quả khen thưởng (Có biểu tổng hợp kèm theo)

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung

1.1. Mặt đạt được

Vị trí của phong trào thi đua yêu nước đóng một vai trò hết sức quan trọng, thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Thông Nông những năm qua có nhiều tiến bộ rõ rệt, đề ra được nhiều biện pháp thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Phong trào phát động thi đua thường xuyên được triển khai, phổ biến phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng ngành, nghề, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Phát động phong trào thi đua yêu nước cho từng thời điểm, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của Đất nước, của Tỉnh và của địa phương, phát động các phong trào theo chuyên đề và sơ, tổng kết biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

1.2. Hạn chế

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối kết hợp của các ngành, các cấp phong trào thi đua yêu nước đã phát triển tích cực hơn trước tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế nhất định:

- Phong trào chưa thực sự toàn diện, rộng khắp và chất lượng còn chưa cao. Phong trào chưa phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, tác dụng trong đời sống xã hội, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

- Phong trào chưa đồng đều, chưa đủ mạnh để huy động cán bộ, nhân dân cùng góp sức tham gia. Còn có nhiều nơi, cơ quan đơn vị tổ chức thi đua chưa phát huy hưởng ứng mạnh nên hiệu quả đạt còn thấp.

- Công tác sơ kết, tổng kết từng đợt thi đua, từng phong trào thi đua chưa được coi trọng đúng mức.

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình chưa được quan tâm thường xuyên đã hạn chế hiệu quả của phong trào thi đua.

- Công tác xây dựng, củng cố, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng còn hạn chế.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo còn nhiều cơ quan, đơn vị chấp hành chưa nghiêm; nội dung báo cáo nhiều đơn vị sơ sài không nêu được phong trào và những kết quả đạt được qua phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

1.3. Nguyên nhân của hạn chế

Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu là do sự chuyên biến nhận thức và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp còn chậm; đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng vừa thiếu, vừa kiêm nhiệm nhiều việc nên không chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong việc phát động các phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng. Công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua còn hạn chế, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục.

2. Bài học kinh nghiệm:

- Một là: Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của các cấp ủy đối với công tác thi đua khen thưởng. Phải xây dựng được chương trình hành động và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong cấp ủy thường xuyên theo dõi và đôn đốc các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức phong trào ở các đơn vị để kịp thời uốn nắn, khắc phục những tồn tại yếu kém.

- Hai là: Chính quyền đoàn thể các cấp, các ngành cần có sự phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác lãnh chỉ đạo phong trào. Hội đồng Thi đua khen thưởng cần tích cực hướng dẫn, đi sâu, đi sát tình hình, nắm bắt diễn biến của phong trào ở các đơn vị cơ sở, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền có giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua.

- Ba là: Phát động phong trào thi đua phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành trong từng thời kỳ, từng giai đoạn. Từ mục tiêu nhiệm vụ chung cần phát động các phong trào thi đua chuyên đề, nội dung phải tập trung vào những việc khó, những việc cần thiết, cấp bách, những việc đã làm nhưng hiệu quả còn thấp, hình thức tổ chức thi đua linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả. Sau mỗi đợt thi đua cần tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

- Bốn là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương nhân rộng các điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

3. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nội vụ hàng năm mở lớp tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho cấp xã, thị trấn tại huyện.

- Đề nghị cấp trên nghiên cứu hướng dẫn, định hướng cho huyện biện pháp xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực cho giai đoạn 2020 - 2025.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG

1. Mục tiêu

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp đến các cơ quan, ban ngành và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn. Tiếp tục phân đấu, giảm hộ nghèo một cách bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

2. Phương hướng

Tiếp tục phát động và tuyên truyền các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị. Bổ sung hoàn chỉnh các chương trình hành động của cấp ủy các cấp. Từng thời gian, từng giai đoạn cụ thể, thực hiện có hiệu quả các chương trình, nội dung, kế hoạch, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị các cấp trong việc thực hiện các phong trào thi đua giữ vững ổn định chính trị, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đến từng tập thể, từng cá nhân. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các phong trào thi đua do các cấp phát động, đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phát huy tinh thần cách mạng, tinh thần yêu nước, đồng bào nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng. Phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng thi đua yêu nước lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng gương điển hình tiên tiến và gương "người tốt, việc tốt", khen thưởng xứng đáng, kịp thời.

II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về Luật Thi đua, Khen thưởng; tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương và của tỉnh.

2. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác Thi đua, khen thưởng. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động từ đầu năm bằng những việc làm thiết thực cụ thể của từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị.

3. Thành viên Hội đồng TĐKT huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm đánh giá, nhận xét các đơn vị được phân công về việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để xem xét đánh giá, xếp loại vào dịp cuối năm.

4. Chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng gương điển hình tiên tiến và gương người tốt, việc tốt, khen thưởng xứng đáng, kịp thời.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc trong cơ quan.

6. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đến từng tập thể, từng cá nhân. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các phong trào thi đua do các cấp phát động, thực hiện tốt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

7. Phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh năm 2019.

8. Triển khai thực hiện tốt việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước theo hướng dẫn của Tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trên đây là những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 của nhân dân và cán bộ huyện Hà Quảng. Với khí thế mới, quyết tâm mới, những năm tới đây phong trào thi đua của huyện Hà Quảng sẽ có những bước phát triển, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến mới góp phần to lớn xây dựng huyện nhà thực sự vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng an ninh./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT, sở Nội vụ;
- Thường trực HU;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên HĐ TĐKT huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Vương Văn Võ

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội
huyện Hà Quảng giai đoạn 2015- 2020 (huyện Hà Quảng cũ)
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2020
của UBND huyện Hà Quảng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu	Kết quả	
				Ước thực hiện đến hết năm 2020	% so với mục tiêu
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm	%	7	7,40	106
2	Thu nhập bình quân đầu người/năm	triệu đồng	15	18,02	120
3	Giá trị sản xuất nông nghiệp/ha	triệu đồng	34	36,88	109
	- Vùng thấp	triệu đồng	60	63,70	106
	- Vùng cao	triệu đồng	24	23,8	99
4	Tổng sản lượng lương thực có hạt	tấn	17.68	17.889	102
5	Diện tích thuốc lá	ha	650-700	581,4	83
	Sản lượng	tấn	1 500	1.466	98
6	Diện tích trồng ngô hàng hoá	ha	800	934	117
7	Diện tích trồng lạc hàng hoá	ha	700	603	86
8	Trồng rừng kinh tế	ha	500	426,1	85
	Nâng độ che phủ rừng lên	%	49	49,3	101
9	Tổng đàn gia súc toàn huyện	con			
	- Tổng đàn bò mỗi năm tăng	%	5	3,97	79

	- Tổng đàn trâu mỗi năm tăng	%	4	3,72	93
	- Tổng đàn lợn mỗi năm tăng	%	6	4,75	79
10	Thu ngân sách trên địa bàn mỗi năm tăng trên	%	10	12,38	124
11	Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm trên	%	4	5,28	132
12	Tập huấn, đào tạo nghề mỗi năm trên	người	800	1.95	244
	trong đó có việc làm	người	300	610	201
13	Số hộ được dùng điện lưới quốc gia	%	100	99,18	99,2
	Số hộ được xem truyền hình	%	> 95	97	102
14	Trạm y tế có bác sỹ	%	100	100	100
	Số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế	xã	17	16	94,11
15	Nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao	lít/người/ngày	50	46	92
16	Số xã đạt 15 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới	%	80	22,22	28
	Số hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở	%	90	86,4	96
	Số xóm có đường ô tô, xe máy đến xóm	%	80	91,5	114
17	Số hộ đạt gia đình văn hoá mỗi năm	%	85	80	94
	- Làng văn hóa mỗi năm	%	>70	61,3	88
	- Cơ quan, trường học văn hóa	%	100	87,06	87
	- Xây dựng nhà văn hoá mỗi năm	nhà	10	44	88

18	Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng mỗi năm	%	1,5-2	3,92	56
	Giảm tỷ suất sinh mỗi năm	0	0,2-2,0	0,3	100
19	Trường đạt chuẩn quốc gia thêm	trường	5	8	160
	Các cấp đều có trường đạt chuẩn quốc gia		4 bậc	04 bậc	Đạt
	Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia	trường	18	Giữ vững	100
20	Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.....		Đảm bảo	Đảm bảo	Đảm bảo
21	Số cơ sở đảng HTTNV trở lên	%	80	85	106,3
	Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ	%	100	99,8	99,8
	Trong đó đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ	%	85	94,6	111,3
22	Kết nạp đảng viên mỗi năm	đảng viên	150	1.020/750	136
	Duy trì các xóm đều có chi bộ	%	100	100%	100
	Nâng cao chất lượng sinh hoạt sinh hoạt chi bộ	%	100	80%	80

**Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội huyện Thông Nông giai đoạn
2015- 2020 (huyện Thông Nông cũ, số liệu tính đến hết năm 2019)**
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2020
của UBND huyện Hà Quảng)

STT	Các chỉ tiêu	Mục tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Thu nhập bình quân đầu người	21 triệu đồng/năm	21.00	100	
2	Thu ngân sách trên địa bàn bình quân mỗi năm	18%/năm	18,72	104	
3	Tổng sản lượng lương thực có hạt	>13.000 tấn	13.10	101	
4	Giá trị sản xuất nông nghiệp	>40 triệu đồng/ha	40	100	
5	Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới	01 xã	01	100	
6	Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia	90%	93,8	104	
7	Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia	05 trường	05	100	
8	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	1%/ năm	9,2	920	
9	Chỉ tiêu văn hóa:				
	+ Làng văn hóa	>55%	94	170	
	+ Gia đình văn hóa	>85%	93	109	
	+ Cơ quan đơn vị văn hóa	>92%	94	102	
10	Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã	95%	100	105	
11	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	30%	30,01	100	
12	Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm	5%	5,1	102	
13	Tỷ lệ che phủ rừng	48,7%	47,5	98	
14	Tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch	98%	83,7	85	
	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	80%	85,06	106	
15	Di chuyển chuồng trại ra xa nhà ở	Trên 70%(738)	70.0	100	
16	Chỉ tiêu về xây dựng Đảng				
	+ Kết nạp đảng viên mới	110 đảng viên/năm	123 đảng viên/năm	112%	

	+ Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh	50%	80%	160%	
--	--	-----	-----	------	--